

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2548

วันนี้ (วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2548) เมื่อเวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ ทำเนียบรัฐบาล นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการรับเงินประจำตำแหน่งในช่วงปรับโครงสร้าง กระทรวงทบวง กรม ใหม่
2. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพแก่อดีตผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับเงินสงเคราะห์รายเดือน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
3. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ... (การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐาน ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย)
4. เรื่อง รายงานผลการประชุมองค์กระระดับชาติและหน่วยงานหลักภาครัฐ ที่ทำงานด้านเด็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 และขอความเห็นชอบการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ และเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติ ด้านพรมแดน และด้านศุลกากร จังหวัดเลย
6. เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่อาสาสมัครทหารพราน
7. เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
8. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการรวมกิจการระหว่างบริษัท ข้อมูลเครดิตไทย จำกัด กับบริษัท ข้อมูลเครดิตกลาง จำกัด
9. เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการบริจาคข้าวให้รัฐบาลต่างประเทศตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าว (กนข.)
10. เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายจ่ายลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 และการเตรียมการสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
11. เรื่อง การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2548
12. เรื่อง แต่งตั้ง
 1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ

กรณีศึกษาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อีกครั้งหนึ่ง

**1. เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการรับเงินประจำตำแหน่งในช่วงปรับ
โครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม ใหม่**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ใหม่ ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และให้
สำนักงาน ก.พ. รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 6.2 (ฝ่ายกฎหมาย) ซึ่งมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่ประธาน (นายสรนันทน์ เวชชาชีวะ) ไปพิจารณาดำเนินการกำหนด
มาตรการรองรับในเรื่องนี้ โดยพิจารณาด้วยว่า เจตนารมณ์ของการให้มีเงินประจำ
ตำแหน่งเพื่อจ่ายให้กับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ จึงมิใช่สิทธิที่บุคคลจะได้รับแม้ไม่
ดำรงตำแหน่งที่กำหนด ทั้งนี้ ให้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไปด้วย

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้สำรวจรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการปรับ
โครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี (9 พฤศจิกายน 2547) ที่
ให้ขยายเวลามาตรการรับเงินประจำตำแหน่งออกไปอีก 6 เดือน (1 ตุลาคม 2547 -
31 มีนาคม 2548 โดยสำนักงาน ก.พ. เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานกับส่วนราชการที่มี
ปัญหาเพื่อจัดทำแผนและกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการแต่งตั้งให้แก่บุคคลที่
ได้รับผลกระทบฯ ให้ชัดเจน หากพ้นวันที่ 31 มีนาคม 2548 ที่ขยายเวลาไปแล้วยัง
ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นได้ ให้สำนักงาน ก.พ. รายงาน
ข้อเท็จจริง เหตุผล ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการที่ไม่ดำเนินการได้เป็นราย
ตำแหน่ง ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ
คณะรัฐมนตรีซึ่งปรากฏว่า ใน 51 ส่วนราชการมีผู้ได้รับผลกระทบฯ รวมทั้งสิ้น 359
ราย จึงให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีรายชื่อและตำแหน่งของบุคคลที่ได้รับผลกระทบฯ
ที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งรวมไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงฯ และเมื่อมีตำแหน่งประเภท
บริหารระดับสูงเชี่ยวชาญเฉพาะ และบริหารระดับกลางว่างลงในส่วนราชการใด
ภายในกระทรวงนั้น ก็ให้สำนักงานปลัดกระทรวงฯ นำบัญชีดังกล่าวมาใช้ประกอบการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้นในโอกาสแรกที่กระทำได้และให้
สำนักงานปลัดกระทรวงฯ รายงานผลการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับผลกระทบฯ
ตลอดจนกรณีในส่วนราชการไม่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดไว้ได้ โดยทำหนังสือ
ชี้แจงเหตุผลไปยังสำนักงาน ก.พ. เพื่อจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

**2. เรื่อง ขอดูความเห็นชอบการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพแก่อดีตผู้ปฏิบัติงานที่
ได้รับเงินสงเคราะห์รายเดือนของการรถไฟแห่งประเทศไทย**

คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพแก่อดีตผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับ
เงินสงเคราะห์รายเดือน ของการรถไฟแห่งประเทศไทยตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

โดยมอบให้กระทรวงการคลังร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาบริหารจัดการ ทรัพยากรทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำรายได้จากการบริหารทรัพยากรดังกล่าวมาจ่ายภาระหนี้สินและบำเหน็จดำรงชีพให้พนักงานที่ เกษียณอายุแล้วต่อไป

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่เกษียณอายุแล้ว การรถไฟแห่งประเทศไทยขอเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องหลายปี ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพิจารณาในเรื่องนี้อย่างรอบคอบ เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายว่า รัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ควรต้องเลี้ยงตัวเองได้ แต่การรถไฟแห่งประเทศไทยกลับ ประสบภาวะขาดทุนประมาณ 6,500,000,000 บาท และโดยที่การรถไฟแห่งประเทศไทยมีที่ดินที่มีมูลค่าสูงอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น หากมีการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพย์สินให้ มีประสิทธิภาพ คาดว่าจะสามารถนำมาจ่ายทั้งหนี้สินที่มีอยู่และบำเหน็จดำรงชีพได้ ซึ่งขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาการนำทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยมาจัดหาประโยชน์ ซึ่ง คณะทำงานกำลังดูภาพรวมทั้งระบบ โดยดูทั้งภาระหนี้สินและการบริหารทรัพย์สิน ของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ได้ประโยชน์สูงสุด ก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป

3. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ใน การรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. (การจัดการศึกษา แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย หลักฐานวัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. (การจัดการ ศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย) ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุ บัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 พิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และ เห็นชอบแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มี สัญชาติไทย รวม 4 ข้อ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้

1. ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเดิมเคยจำกัดไว้ให้บางกลุ่ม บางระดับ การศึกษาเป็นเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยในประเทศสามารถเข้าเรียนได้ โดยไม่จำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นที่การศึกษาทั้งการรับเข้าเรียน ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา และการออกหลักฐานการศึกษาเมื่อ สำเร็จการศึกษาแต่ละระดับตามร่างระเบียบฯ และแนวปฏิบัติ
2. จัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว ให้แก่สถานศึกษาที่จัด การศึกษาแก่กลุ่มบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มี สัญชาติไทย ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายในอัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายรายหัวที่จัดสรรให้แก่เด็กไทย โดย

จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่ออุดหนุนจัดการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ในความดูแลของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1,269 คน เป็นเงิน 6.5 ล้านบาท

3. ให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำฐานข้อมูล (เลขประจำตัว 13 หลัก) เกี่ยวกับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานหรือไม่มีสัญชาติไทย เพื่อประกอบการจำแนกสถานะ และการอนุญาตและอำนวยความสะดวกให้เด็กและเยาวชนที่มีข้อกำหนดเฉพาะระเบียบปฏิบัติหรือมีกฎหมายควบคุมเฉพาะให้จำกัดพื้นที่อยู่อาศัยสามารถเดินทางไปศึกษาได้เป็นระยะเวลาตามหลักสูตรระดับนั้น ๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นครั้งคราว ยกเว้นผู้หนีภัยจากการสู้รบและบุคคลในความห่วงใย (POC)
4. ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่หนีภัยจากการสู้รบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการได้รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3.1 (ฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เป็นประธาน ที่เห็นควรอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่ออุดหนุนจัดการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในความดูแลของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นเงิน 6.5 ล้านบาทไปก่อน โดยให้เบิกจ่ายตามจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่มีตัวเรียนอยู่จริง และเมื่อสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 และกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเร่งรัดสำรวจจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ตามลำดับแล้วเสร็จ ให้กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมเหตุผลและข้อเท็จจริง เพื่อทบทวนมาตรการอุดหนุนงบประมาณรายการนี้ต่อไป ไปดำเนินการด้วย

พร้อมทั้งให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยในยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การกำหนดสถานะและยุทธศาสตร์การให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยได้เป็นอย่างดีให้สัมฤทธิ์ผลโดยด่วน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของเด็ก เช่น กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสภาภาษาชาติไทยรับไปพิจารณาดำเนินการออกระเบียบให้สอดคล้องกับร่างระเบียบฯ รวมทั้ง ให้หน่วยงานฝึกออาชีพของทุกส่วนราชการยอมรับหลักฐานทางการศึกษาที่ออกให้แก่เด็กตามร่างระเบียบฯ และให้กระทรวงมหาดไทยได้รับประเด็นอภิปรายในการเร่งรัดสำรวจจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังจะดำเนินการสำรวจร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548

เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำเลขประจำตัว 13 หลัก แยกเป็นอีกประเภทหนึ่งให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด 2 เดือน และให้กระทรวงกลาโหมรับประเด็นอภิปรายในการสำรวจ สถานศึกษาที่ตั้งในหน่วยที่มีข้อจำกัดด้านการรักษาความปลอดภัย และมีผลกระทบ ต่อความมั่นคงเพื่อประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนในสถานศึกษาที่เหมาะสมไปดำเนินการโดยด่วนด้วย

4. เรื่อง รายงานผลการประชุมองค์การระดับชาติและหน่วยงานหลักภาครัฐที่ ทำงานด้านเด็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 และขอความเห็นชอบการ เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ และเป็นเจ้าภาพจัดประชุม

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับภูมิภาคเอเชียและ แปซิฟิกเรื่องเด็ก (Childnet) และเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมองค์การ ระดับชาติและหน่วยงานหลักภาครัฐด้านเด็กในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 2 ใน ปี พ.ศ. 2550 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายงานว่า ประเทศไทยเข้าเป็น ภาควิชาอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 และอนุสัญญามีผล บังคับใช้ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2535 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้มีการ ดำเนินงานตามอนุสัญญาและได้เสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของ ประเทศ ตามข้อ 44 ของอนุสัญญาต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ รวม 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2539 และ ฉบับที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งการเข้าร่วม เป็นสมาชิกเครือข่าย ฯ และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมองค์การระดับชาติ ฯ ด้าน เด็ก ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2550 จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย คือ ได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่า ด้วยสิทธิเด็ก และเป็นการสร้างโอกาสในการเป็นผู้นำในการส่งเสริมความร่วมมือและ การประสานการทำงานด้านเด็กในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติ ด้านพรมแดน และด้านศุลกากร จังหวัดเลย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติด้านพรมแดน และด้าน ศุลกากร จังหวัดเลย พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีชุดก่อน มีมติอนุมัติหลักการ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว และ ให้ดำเนินการต่อไปได้

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการปรับปรุงการกำหนดทางอนุมัติ ด้านพรมแดน และ ด้านศุลกากรจังหวัดเลย สำหรับเขตแดนทางบกระหว่างราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว

6. เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่อาสาสมัครทหารพราน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการปรับปรุงค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่อาสาสมัครทหารพรานตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ โดยให้กระทรวงกลาโหมใช้เงินเหลือจ่ายไปดำเนินการหรือปรับแผนการใช้จ่ายจากงบประมาณที่ได้รับไปสนับสนุนดำเนินการเพิ่มเติมก่อนในโอกาสแรก หากยังไม่เพียงพอให้ขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณโดยตรงภายในวงเงินค่าใช้จ่ายและวิธีการตามความเห็นชอบของสำนักงานงบประมาณ และให้กระทรวงกลาโหมประสานกับสำนักงานงบประมาณเพื่อแปรญัตติสำนักงานงบประมาณปี 2549 ต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณเห็นชอบวงเงินในการปรับปรุงค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่อาสาสมัครทหารพราน จำนวน 185,540,048 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. เพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นเงิน 157,115,580 บาท
2. ปรับขั้นขยายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีก 4 ขั้น ตั้งแต่ ตุลาคม 2547 - กันยายน 2548 เป็นเงิน 11,443,140 บาท
3. อาสาสมัครทหารพรานที่ครบเกษียณอายุ เสียชีวิต ลาออก ในปี 2548 ร้อยละ 5 ของจำนวนอาสาสมัครทหารพราน เป็นเงิน 16,981,328 บาท

ซึ่งการปรับปรุงค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่อาสาสมัครทหารพรานดังกล่าวจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือให้มีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพสามารถดำรงตนอยู่ได้ตามภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

7. เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้ปรับปรุงค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้กระทรวงมหาดไทยใช้เงินเหลือจ่ายไปดำเนินการ หรือปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับไปสนับสนุนดำเนินการเพิ่มเติมก่อนในโอกาสแรก หากยังไม่เพียงพอขอให้ทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณโดยตรงภายในวงเงินค่าใช้จ่ายและวิธีการตามความเห็นชอบของสำนักงานงบประมาณ และให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับสำนักงานงบประมาณเพื่อแปรญัตติสำหรับงบประมาณปี 2549 ต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณเห็นชอบวงเงินในการปรับปรุงค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 212,893,920 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. เพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นเงิน 182,268,000 บาท

2. ปรับชั้นขยายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีก 4 ชั้น ตั้งแต่เมษายน 2548 - กันยายน 2548 เป็นเงิน 11,176,200 บาท
3. สมาชิกกองอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ครบเกษียณอายุเสียชีวิต และ ลาออก ในปี 2548 ร้อยละ 5 ของจำนวนกองอาสาสมัครรักษาดินแดน เป็นเงิน 19,449,720 บาท

ซึ่งการปรับปรุงค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกกองอาสาสมัครรักษาดินแดนดังกล่าว จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือให้มีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ สามารถดำรงตนอยู่ได้ตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

8. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการรวมกิจการระหว่างบริษัท ข้อมูลเครดิตไทย จำกัด กับบริษัท ข้อมูลเครดิตกลาง จำกัด

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการรวมกิจการระหว่างบริษัทข้อมูลเครดิตไทย จำกัด กับบริษัท ข้อมูลเครดิตกลาง จำกัด สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ส่วนที่เกี่ยวกับการขายหุ้นบริษัทข้อมูลเครดิตไทย จำกัด (TCB) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ออส.)

กระทรวงการคลังได้มีคำสั่งที่ 624/2547 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นบริษัทข้อมูลเครดิตไทย จำกัด ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับวิธีการและราคาหุ้นบริษัท ข้อมูลเครดิตไทย จำกัด (TCB) ที่ ออส. จะจำหน่ายโดยนำผลการตรวจสอบฐานะทางการเงิน (due diligence) ที่ดำเนินการโดยสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมาประกอบการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับแนวทางการรวมกิจการด้วยการจำหน่ายกิจการ TCB ให้บริษัท ข้อมูลเครดิตกลาง จำกัด (CCIS) ในราคา 78,544,503.42 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งสองเห็นว่า เป็นรูปแบบการรวมกิจการที่เหมาะสมและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

2. การจัดสรรหุ้นของ CCIS ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

ภายหลังจากที่ CCIS ได้ลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่แล้ว CCIS ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 127,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน (ภายหลังการเพิ่มทุน) โดยได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ TCB (ออส. และ PPC) ร้อยละ 30 และหน่วยงานอื่นที่กระทรวงการคลังเห็นสมควรอีกร้อยละ 21 ประกอบด้วยธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รวมลงทุนร้อยละ 9 ร้อยละ 6 และร้อยละ 6 ตามลำดับ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ TCB และ กลุ่มที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ (กลุ่มกระทรวงการคลัง) ได้มอบฉันทะการให้เข้า

ร่วมประชุมและออกเสียงหรือลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่กระทรวงการคลัง
สำหรับโครงสร้างการถือหุ้น CCIS ภายหลังจากการเพิ่มทุนเป็น ดังนี้

	สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
1. กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ CCIS	49%	12,250,000	122,500,000
1.1 ธนาคารพาณิชย์ไทย 12 แห่ง	24.50%	6,125,000	61,250,000
1.2 Trans Union	12.25%	3,062,500	30,625,000
1.3 Business on Line	12.25%	3,062,500	30,625,000
2. กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ TCB	30%	7,500,000	75,000,000
2.1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	15%	3,750,000	37,500,000
2.2 บริษัท พีซีซี แคปปิตอล จำกัด	15%	3,750,000	37,500,000
3. กลุ่มกระทรวงการคลัง	21%	5,250,000	52,500,000
3.1 ธนาคารออมสิน	9%	2,250,000	22,500,000
3.2 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	6%	1,500,000	15,000,000
3.3 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	6%	1,500,000	15,000,000
รวม	100%	250,000,000	250,000,000

สถานะปัจจุบันของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

1. การรวมกิจการ TCB และ CCIS ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายและโอน
กิจการเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 และ CCIS ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau : NCB)
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2548 สำหรับการโอนสินทรัพย์ หนี้สิน และ
ข้อมูลเครดิตทั้งหมดได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วภายในวันที่ 31
พฤษภาคม 2548 และสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลร่วมกันได้
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2548 เป็นต้นไป
2. จำนวนสมาชิกและข้อมูล ภายหลังจากการรวมกิจการส่งผลให้ NCB มี
จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 69 ราย แบ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ 12 ราย สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ 4 ราย บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 9
ราย บริษัทที่ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 17 ราย บริษัท
ที่ให้บริการเช่าซื้อ 25 ราย บริษัทบริหารสินทรัพย์ 1 ราย และบริษัท
ประกันภัย 1 ราย และคาดว่าภายในสิ้นปี 2548 จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น
80 ราย ในส่วนของจำนวนข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูล
แบ่งเป็น (1) ข้อมูลสินเชื่อเพื่อการบริโภค มีลูกค้าประมาณ 9 ล้านบาท
รวมประมาณ 20 ล้านบัญชี และ (2) ข้อมูลสินเชื่อเพื่อธุรกิจ มีลูกค้า
ประมาณ 1 ล้านรายรวมประมาณ 3 ล้านบัญชี 3. โครงสร้างของ
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการให้บริการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ค่าธรรมเนียมรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท และค่าธรรมเนียมในการ
สืบค้นข้อมูลในแต่ละครั้งซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสืบค้นข้อมูลระบบบุคคลธรรมดา (บาท/ รายการ)	ค่าสืบค้นข้อมูลระบบนิติบุคคล (บาท/รายการ)
---	---

พบข้อมูล	ไม่พบข้อมูล	พบข้อมูล	ไม่พบข้อมูล
12	5	100	50

นอกจากนี้ ยังมีอัตราส่วนลดจากการนำส่งข้อมูลและปริมาณการสืบค้นซึ่งมีส่วนลดให้สมาชิกได้สูงสุดถึงร้อยละ 30

ประโยชน์ที่ได้รับจากการรวมกิจการ

1. ในด้านผู้บริโภคและนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล สามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองได้สะดวกขึ้นและได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วน ทำให้สถาบันการเงินสามารถตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อได้อย่างมั่นใจและรวดเร็ว
2. ในด้านสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอันจะช่วยลดปัญหาหนี้โดยคุณภาพลงได้ นอกจากนี้ ยังสามารถลดภาระในการนำส่งข้อมูลเนื่องจากหมดปัญหาเกี่ยวกับความซ้ำซ้อนในการส่งข้อมูลซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นลง
3. ในด้านภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ ทำให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำข้อมูลเชิงสถิติที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ ช่วยลดปัญหาหนี้โดยคุณภาพของสถาบันการเงิน อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบข้อมูลเครดิตของประเทศสามารถยังประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กระทรวงการคลังจึงได้ประสานกับ NCB พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. ดำเนินการเพื่อให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเข้ามาใช้บริการให้มากขึ้นเพื่อลดช่องว่างของการรับรู้ข้อมูลระหว่างกันลง (Information asymmetry) ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับระบบการเงิน
2. พิจารณาโครงสร้างค่าธรรมเนียมและการให้ผลตอบแทนกับสมาชิกผู้ให้ข้อมูลให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อจูงใจให้มีการส่งข้อมูลเพื่อให้ฐานข้อมูลของ NCB มีความครอบคลุมและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

9. เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการบริจาคข่าวให้รัฐบาลต่างประเทศตามมติคณะกรรมการนโยบายข่าว (กนข.)

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานความคืบหน้าการดำเนินการบริจาคข่าวให้รัฐบาลต่างประเทศตามมติคณะกรรมการนโยบายข่าว (กนข.) เพื่อ

ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่สหภาพพม่า และสาธารณรัฐบรูไนดารุสซาลาม โดย องค์การคลังสินค้าได้ดำเนินการส่งมอบข้าวบริจาคให้รัฐบาลทั้งสองประเทศ ดังนี้

1. ส่งมอบข้าวให้แก่รัฐบาลสหภาพพม่าเป็นข้าวขาวชนิด 25 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ 1,000 ตัน มูลค่า 9.175 ล้านบาท ส่งมอบแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548
2. ส่งมอบข้าวให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐบรูไนดารุสซาลามเป็นข้าวขาวชนิด 25 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ 1,000 ตัน มูลค่า 15.832 ล้านบาท ส่งมอบแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2548

10. เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายจ่ายลงทุน) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2548 และการเตรียมการสำหรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเตรียมความพร้อมในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปีต่อ ๆ ไป และอนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติต่อไป ตามที่สำนักงานประมาณ เสนอ เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมและใช้จ่ายงบประมาณให้ สอดคล้องกับการบริหารเงินสด (Cash Flow) และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม นโยบายคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2548 ดังนี้

1. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

- 1.1 เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านการ พิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรวาระที่ 1 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เริ่มวางแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส่วน ราชการและรัฐวิสาหกิจรวมทั้งเตรียมการตรวจสอบเป้าหมาย กฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติ และจัดเตรียมความพร้อมเพื่อการ ดำเนินการตามผลผลิต/โครงการ เช่น การสำรวจ ออกแบบ ประมาณ การราคา หรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ รวมทั้งการจัดกรรมสิทธิ์ ที่ดินหรือพื้นที่เพื่อดำเนินการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้จ่ายงบประมาณไว้ ล่วงหน้า
- 1.2 เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านการ พิจารณาวาระที่ 3 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจปรับปรุงแผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จากรัฐสภา และเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เพื่อพร้อมที่จะก่อหนี้ผูกพัน ได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

- 1.3 เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีใช้บังคับ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจขอเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับกรมบัญชีกลาง ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและหรือ โอนเปลี่ยนแปลงจากสำนักงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม)

2. สำนักงบประมาณ

จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้

- 2.1 ตรวจสอบความถูกต้อง และพิจารณาเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 2.2 จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเต็มวงเงินงบประมาณทั้งหมด ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ตามที่รัฐสภาอนุมัติแล้ว ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นรายการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว) โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ 2.1 เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจก่อกำหนดได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม)
- 2.3 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 - 1) งบกลาง รายการที่จัดไว้เพื่อจัดสรรให้กรมบัญชีกลางไปพิจารณาจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรายจ่ายจริง ซึ่งเป็นรายจ่ายที่มีความจำเป็นต้องจ่ายตามกฎหมายและสิทธิของบุคคล เช่น รายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ รายการเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ รายการเงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ เป็นต้น จะจัดสรรให้กรมบัญชีกลางตามความจำเป็นในการใช้จ่าย
 - 2) งบกลาง รายการอื่น ๆ จะจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินการตามผลผลิต/โครงการ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายการและนโยบายรัฐบาลตามความจำเป็นและเหมาะสม
 - 3) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ ตลอดปีงบประมาณ

11. เรื่อง การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2548

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2548 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอแล้วมีมติ ดังนี้

1. รับทราบสรุปรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 18 แห่ง ประจำปี 2548 ดังนี้

ตามที่ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมนัดพิเศษเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2548 ได้พิจารณา รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2548 จำนวน 18 แห่ง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และได้มีมติให้รัฐวิสาหกิจทบทวนการเบิกจ่ายงบลงทุน โดยใช้การบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow) ว่า จะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ทัน ภายในรอบปีบัญชี 2548 จำนวนเท่าไร สำหรับงบลงทุนในส่วนที่ต้องจ่ายเป็นเงินตรา ต่างประเทศ (Import Content) หากเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนและไม่เกิดความเสียหายก็ให้พิจารณาชะลอได้ พร้อมทั้งขอให้ทบทวนว่าถ้าหากโครงการที่ได้รับอนุมัติโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในปี 2548 สมควรจัดทำโครงการใหม่ที่เหมาะสมขึ้นมาทดแทนหรือไม่ เพียงใด โดยให้ รัฐวิสาหกิจรายงานให้กระทรวงการคลังทราบภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เพื่อ รวบรวมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 นั้น กระทรวงการคลังได้ รายงาน ดังนี้

1. ในปีงบประมาณ 2548 รัฐวิสาหกิจจำนวน 50 แห่ง ได้รับอนุมัติให้ เบิกจ่ายงบลงทุน รวมเป็นเงิน 357,933.49 ล้านบาท (ประกอบด้วยงบ ลงทุนที่เป็นโครงการจำนวน 241,929.02 ล้านบาท และงบลงทุนที่ไม่ เป็นโครงการ 116,004.47 ล้านบาท)
2. รัฐวิสาหกิจแห่งใหญ่ ๆ จำนวน 18 แห่ง (ซึ่งมีงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้ เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 99 ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย ทั้งหมด) ได้ทบทวนแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2548 แล้วสรุป ได้ ดังนี้

รัฐวิสาหกิจ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ เบิกจ่ายทั้งปี		คาดการณ์เบิกจ่ายทั้งปี (Cash Flow)			วงเงินที่เบิกจ่ายไม่ ถึงสิ้นปี	
	จำนวนเงิน	Import Content	จำนวนเงิน	%	Import Content	ยอดคงเหลือ	Import Conte
กลุ่ม รส. ที่ใช้ปีปฏิทิน (6แห่ง)	132,781.96	64,488.86	111,267.18	83.80	59,695.37	21,514.78	4,793.4
กลุ่ม รส. ที่ใช้ปีงบประมาณ (12)	225,151.53	69,214.00	160,332.31	71.21	64,702.78	64,819.21	4,511.2
ทั้งสิ้น	357,933.49	133,702.86	271,599.49	75.88	124,398.15	86,333.99	9,304.7

โดยรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ มีความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุน ดังนี้

- **2.1 รัฐวิสาหกิจที่คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ มากกว่าร้อยละ 80 ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย ทั้งหมด** มีจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท

การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- **2.2 รัฐวิสาหกิจที่คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้มากกว่าร้อยละ 70 ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งหมด** มีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทท่าอากาศยานกรุงเทพ แห่งใหม่ จำกัด (มหาชน) การประปานครหลวง การประปาสวน ภูมิภาค
- **2.3 รัฐวิสาหกิจที่คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้น้อยกว่าร้อยละ 70 ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งหมด** มีจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การรถไฟแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ โรงงาน ยาสสูบ กระทรวงการคลัง

3. กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว รายงานว่า

- 3.1 ในปี 2548 รัฐวิสาหกิจคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้จำนวน 271,599.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.88 ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าอัตราเบิกจ่ายงบลงทุนในปีก่อน ๆ (อัตราร้อยละ 56 - 67) สำหรับงบลงทุนส่วนที่เหลือรัฐวิสาหกิจจะผูกพันนำไปเบิกจ่ายในปีต่อไป เนื่องจากงบลงทุนส่วนใหญ่ใช้เงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจและเงินกู้ จึงไม่สามารถนำไปจัดสรรให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นได้
- 3.2 เนื่องจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับโครงการของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งยังเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในภาพรวม ดังนั้น จึงเห็นควรให้กระทรวงเจ้าสังกัดร่วมกับกระทรวงการคลังเร่งรัดและติดตามให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนการลงทุน และในปี 2549 ให้นำอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาประสิทธิภาพของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ด้วย

2. ให้กระทรวงการคลังเชิญรัฐมนตรี ประธานกรรมการบริหาร (Board) และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่อยู่ในกลุ่มที่คาดว่าจะเบิกจ่ายงบลงทุนได้มากกว่าร้อยละ 70 ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งหมด รวม 3 แห่ง และที่อยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจที่คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้น้อยกว่าร้อยละ 70 ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งหมด รวม 6 แห่ง มาร่วมพิจารณาและกำหนดแนวทางเพื่อดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในความรับผิดชอบเป็นรายแห่งภายในเดือนกรกฎาคม 2548 เพื่อดำเนินการต่อไป

12. เรื่อง แต่งตั้ง

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ จำนวน 4 คน ดังนี้ 1. พลตำรวจตรี หม่อมราชวงศ์เจตจันทร์ ประวิตร 2. นายเอนก สิทธิประศาสน์ 3. ร้อยโท สุวิทย์ ยอดมณี 4. นายวิชุด พันธุ์อำไพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2548 เป็นต้นไป

ที่มา : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี